

Ordinansa ng Pagbabawas ng Pang-isang Gamit na Plastik

Buong-lungsod na pagpapatupad na kailangan magsisimula sa Abril 1, 2024

- Ang mga sisidlang polystyrene foam ay ipinagbabawal. Kabilang dito ang mga kagamitan sa serbisyo ng pagkain tulad ng mangkok, pinggan, bandeha, tasa, mga takip at ibang parehong mga bagay, gayundin ang mga karton ng itlog at bandeha ng karne.
- Ang plastik (at bio-plastik) na mga straw at mga gamit ay maaari lamang ibigay kung hihilingin ng kostumer.
- Pang-isang gamit na mga kagamitang plastik at mga straw ay maaaring ialok sa mga kostumer o ilagay sa mga istasyon ng self-service.
- Ang sumusunod ay hindi maaaring ipamahagi kung ito ay gawa sa polystyrene foam maliban kung nakapaloob sa ibang materyal: mga cooler, ice chest, o parehong mga sisidlan, pool o laruan sa beach, mga dock float, mga mooring buoy, angkla o mga pangmarka sa nabigasyon.
- Lahat ng mga produktong gawa sa polystyrene foam ay ipinagbabawal sa mga pasilidad ng Lungsod (kabilang sa mga parke, mga beach at sa espesyal na mga kaganapan).



***Tandaan:** Isang awtomatikong waiver para sa maliliit na negosyo na may kabuuang kita na \$500,000 o mas mababa pa ang mawawalan ng bisa sa Marso 31, 2024. Maaaring makakuha ng waiver para sa kahirapan na nakabatay sa posibilidad at pinansyal na kahirapan. Mayroong mga eksemsyon kung naapektuhan ang iyong negosyo ng bagyo noong Enero 22, 2024. Para sa isang waiver application, mag-email sa sdrecyclingworks@sandiego.gov.

Mga alternatibo ng Polyesterene na Foam

MATERYAL	PRODUKTO	MGA KOMENTO
Preferred		
Magagamit-muli na service ware	Magagamit-muling mga pinggan, mangkok at mga tasa.	Hugasan at gamitin-muli.
Papel	Mga mangkok, mga pinggan, mga bandeha, mga tasa, nakabitin na mga sisidlan at mga kahon.	Narere-cycle kung tuyo at walang pagkain.
Aluminyo	Mga bandeha, may takip na mga sisidlan, pambalot.	Narere-cycle kung walang pagkain.
Plastik (matigas, hindi foam)	Mga mangkok, mga pinggan, mga bandeha, mga tasa, mga takip at nakabitin na mga sisidlan.	Narere-cycle kung walang pagkain.
Hindi Ginusto		
“Naa-abono” at “nabubulok” na plastik, tubo, bagaso, nakamolda na fiber at ibang parehong mga item.	Mga mangkok, mga pinggan, mga bandeha, mga tasa, nakabitin na mga sisidlan, mga kahon, mga takip, pambalot	Hindi nare-recycle; dapat ilagay sa basura. Hindi tinatanggap sa lokal na pagre-recycle o sa mga programang pagko-compost. Hindi nakakatulong sa San Diego na maaabot ang mga layunin nitong walang-basura.

Hilingin ang kasalukuyan mong tagapagtustos tungkol sa mga alternatibo ng polystyrene foam o suriin ang aming web page sa sandiego.gov/pf-ban para sa mga listahan ng alternatibong mga produkto.

sandiego.gov/pf-ban

sdrecyclingworks@sandiego.gov | 858-694-7000